



ข่าวคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวม

กิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – คำสั่ง

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๖๑ E-mail secuser18@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการ CB ๔๐๖ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – คำสั่ง ได้มีการพิจารณาเรื่อง ผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC โดยเชิญผู้แทนจาก กสทช. และ สำนักงาน กชค. เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑) แนวทางการจัดทำรายงานผลกระทบกรณีรวมธุรกิจ True กับ DTAC ของ กสทช. ๒) การใช้อำนาจของหน่วยงานกำกับ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกรณีรวมธุรกิจ True กับ DTAC และ ๓) ผลการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกที่ปรึกษาอิสระ ของ กสทช. รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องในการดำเนินการรวมกิจการระหว่าง True กับ DTAC

ภายหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริง รวมทั้งได้มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการได้มีความคิดเห็นต่อการดำเนินการการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC เบื้องต้นสรุปว่า คณะกรรมการยังมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการรวมกิจการในครั้งนี้ และหากเป็นไปได้ยังไม่อยากให้เกิดการรวมกิจการดังกล่าว ในขณะนี้ เนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่เป็นข้อกังวลของคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็น ๑) เรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช. ที่ยังไม่เรียบร้อย ทำให้ไม่มีความชัดเจนว่าการที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตครั้งนี้ คณะกรรมการชุดเก่า หรือชุดใหม่จะต้องเป็นผู้พิจารณา เพราะในกระบวนการมีความคาบเกี่ยวกันอยู่ ๒) ประเด็นเรื่องของการตีความกฎหมาย กฎกติกากในการควบรวมที่ยังไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานผู้กำกับดูแลควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ๓) ข้อมูลรายงานผลการศึกษาผลกระทบต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของต่างประเทศ ที่หน่วยงานได้นำมาประกอบการพิจารณาเป็นผลการศึกษาที่ไม่ทันสมัย ไม่มีความเป็นปัจจุบันและไม่ทันต่อบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ๔) การคัดเลือกที่ปรึกษาอิสระ ของ กสทช. เพื่อมาพิจารณาให้ความคิดเห็นหรือจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กสทช. ตามกฎหมาย พบว่าคุณสมบัติของที่ปรึกษาอิสระนั้นอาจไม่มีความเป็นอิสระจริง และที่สำคัญที่สุดคือ ๕) มาตรการของหน่วยงานกำกับที่จะดำเนินการในการควบคุมกำกับดูแลต่อการควบรวมกิจการครั้งนี้ยังไม่มี ความชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้การควบรวมครั้งนี้ไม่เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและประชาชน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นว่า ถ้าหากทั้ง ๕ เรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจน หากยังคงมีการดำเนินการควบรวมต่อไป อาจส่งผลกระทบและเกิดผลเสียหายต่อประชาชนได้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคม
ระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – คำสั่ง
วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา